

ประเด็นเศรษฐกิจ ฉบับที่ C1	13 พ.ย. 67	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น การเพิ่มมูลค่าของเงินดิจิทัล	ราคาบิตคอยน์และระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลัง โด널ด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - การเติบโตของสกุลเงินดิจิทัล - เทคโนโลยีบล็อกเชนและการกระจายศูนย์ - การขยายตัวและราคาบิตคอยน์ - การสนับสนุนจากโด널ด์ ทรัมป์ - ผลกระทบต่อผู้ลงทุนและกลุ่มต่างๆ - การมีอิทธิพลของอีลอน มัสก์ 	



บิตคอยน์ (Bitcoin) คือสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกของโลกที่ถือกำเนิดขึ้นในปี 2009 โดยบุคคลหรือกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า ซาโตชิ นากาโมโต ตัวจริงของเขายังคงเป็นปริศนาจวบจนปัจจุบัน เนื่องจากเขาเป็นผู้สร้างเหรียญและรากฐานของเครือข่าย ทำให้หลายๆ คนสงสัยว่าเขาเป็นใคร และยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

บิตคอยน์ถูกออกแบบให้มีการกระจายศูนย์ (Decentralized) โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง เช่น ธนาคารหรือรัฐบาลในการควบคุมและตรวจสอบธุรกรรม ซึ่งความพิเศษนี้ทำให้บิตคอยน์กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วโลก

หัวใจสำคัญของบิตคอยน์ คือ เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งเป็นระบบบัญชีแยกประเภทที่บันทึกธุรกรรมต่างๆ อย่างโปร่งใสและปลอดภัย ทุกธุรกรรมจะถูกบันทึกในเครือข่ายของผู้ใช้งานจำนวนมากที่เรียกว่า "โหนด" (Node) ซึ่งทำให้การแก้ไขหรือปลอมแปลงข้อมูลเป็นเรื่องที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้ ด้วยคุณสมบัติของการกระจายศูนย์นี้ ทำให้บิตคอยน์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคารหรือรัฐบาลในการควบคุมธุรกรรม

จำนวนบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้มีจำนวนจำกัดที่ 21 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้บิตคอยน์มีความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการลงทุน เมื่อถึงปี 2140 จำนวนบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้ทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์ โดยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 มีบิตคอยน์ถูกขุดไปแล้วกว่า 18.97 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 90% ของจำนวนทั้งหมด

ราคาของบิตคอยน์มีการขึ้นลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ในช่วงปี 2021-2022 บิตคอยน์สามารถทำสถิติใหม่ด้วยการทะลุระดับ 80,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการและการลงทุนในบิตคอยน์ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐและผู้มีอิทธิพลในวงการธุรกิจอย่าง โด널ด์ ทรัมป์ และอีลอน มัสก์

หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาบิตคอยน์พุ่งสูงขึ้นคือการประกาศนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 47 ซึ่งมีการสนับสนุนการพัฒนาและขยายตัวของตลาดคริปโตอย่างชัดเจน เขาให้คำมั่นว่าจะทำให้สหรัฐฯ เป็นศูนย์กลางของตลาดคริปโตของโลก และเตรียมจัดตั้งสภาที่ปรึกษาบิตคอยน์และคริปโตเพื่อสนับสนุนการเติบโตของตลาดนี้ นอกจากนี้ยังมีการลดกฎระเบียบ และข้อจำกัดทางกฎหมายในการขุดบิตคอยน์ รวมถึงการสะสมบิตคอยน์ในฐานะคลังสำรองแห่งชาติ ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและกระตุ้นให้ราคาบิตคอยน์พุ่งสูงขึ้น

การที่ราคาบิตคอยน์ขึ้นไปถึงระดับ 80,000 เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นในหลายกลุ่ม โดยเฉพาะนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ได้แก่

1. นักลงทุนระยะยาว (Holders) : ผู้ที่ถือบิตคอยน์ในระยะยาวจะได้รับประโยชน์จากการที่ราคาของบิตคอยน์เพิ่มขึ้น หากพวกเขาตัดสินใจขายหรือทำกำไรในระดับราคานี้
2. นักขุดบิตคอยน์ (Miners) : นักขุดบิตคอยน์ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากรางวัลจากการขุดจะมีมูลค่ามากขึ้นเมื่อราคาบิตคอยน์เพิ่มสูง
3. ธุรกิจที่รองรับบิตคอยน์ : ธุรกิจที่รับชำระเงินด้วยบิตคอยน์จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของบิตคอยน์ ซึ่งอาจนำไปสู่กำไรที่สูงขึ้นจากการเก็บบิตคอยน์เป็นทรัพย์สิน
4. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินดิจิทัล : การที่ราคาบิตคอยน์สูงขึ้นทำให้มีธุรกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ได้รับค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรม

บิตคอยน์ยังถูกมองว่าเป็น "ทองคำดิจิทัล" หรือสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าหรือในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ นักลงทุนบางกลุ่มเห็นว่า บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการรักษามูลค่า ซึ่งสามารถใช้อธิบายได้ว่าทำไมราคาบิตคอยน์ถึงได้มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

อีลอน มัสก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tesla และ SpaceX ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยน์ โดยการแสดงความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในธุรกิจของเขาที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์ เขาทำให้ราคาเหรียญดิจิทัลนี้มีการเคลื่อนไหวหลายครั้ง เช่น การประกาศว่า Tesla จะเริ่มรับบิตคอยน์เป็นการชำระเงินหรือการซื้อบิตคอยน์จำนวนมหาศาลทำให้ราคาขึ้นสูงในช่วงข้ามคืน แต่ในทางกลับกัน การประกาศว่า Tesla จะหยุดรับบิตคอยน์เพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็ส่งผลให้ราคาของมันตกลงทันที

ราคาของบิตคอยน์ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงการเติบโตของตลาดคริปโตที่กำลังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ และอีลอน มัสก์ ซึ่งส่งผลให้ตลาดคริปโตเกิดการขยายตัวและได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเรื่อย ๆ การที่บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าจำกัด และสามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ทำให้บิตคอยน์ได้รับความนิยมในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกที่มีศักยภาพในอนาคต

พ.อ.หญิง นवलสมร จรวงษ์

อจ.ทท.วทบ.